
รายงานการประชุมผูบ้ริหารส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 

ครั้งที่ 1/2561 

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ช้ัน 2 อาคารสุรัสวดี  

    

ผู้มาประชุม 

1. นายสุชาติ  กัลยาวงศา  ผูอ้ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ประธาน 

2. นายสาโรจน์  วัฒนสุขสกุล  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 

     ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาผลิตผลป่าไม้ 

3. นายคงศักดิ์  มีแก้ว    นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 

     ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยการจัดการป่าไม้ 

4. นายสุวรรณ  ตั้งมติรเจริญ  ผูอ้ านวยการส่วนวนวัฒนวิจัย 

5. นายขวัญชัย  เจรญิกรุง   ผูอ้ านวยการส่วนแมลงและจุลชีววิทยาป่าไม้ 

6. นายจุติเทพ  โพธิปักษ์  ผูอ้ านวยการส่วนเศรษฐกิจป่าไม้ 

7. นางสาวศรัณธร  สุขวัฒน์นจิกูล ผูอ้ านวยการส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ 

8. นางนฤมล  ภานุน าภา  ผูอ้ านวยการส่วนพัฒนาผลิตผลป่าไม้ 

9. นางวลัยพร  สถิตวบิูรณ์  (แทน) ผูอ้ านวยการส่วนอ านวยการ 

10. นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี  (แทน) ผูอ้ านวยการส่วนพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

11. นางสาววีรณา  สมพีร์วงศ์  (แทน) ผู้อ านวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม ้

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางพรพิมล  อมรโชติ  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ 

2. นางสาวพรทิพย์  เกตุสมบูรณ์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 

3. นางชญานุช  สัตถาภรณ์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

4. นางสาวชุติมาศ  โชติวจิิตรจนิดา ผูช่้วยนักวิจัย 

5. นางบุปผาชาติ  อวนศรี  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.  

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระประชุมดังตอ่ไปนี้ 

 

 

ระเบียบวาระที่ 1... 
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ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 นายสุชาติ  กัลยาวงศา ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ประธาน  

กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

 1.1 ขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ เป็นการกลับมาท าหน้าที่ผู้อ านวยการส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม้อีกครั้งหนึ่ง ขอให้พวกเราท างานให้เต็มที่ และให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย        

ที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด  

 1.2 เรื่อง งบประมาณ ครึ่งปีแรกส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ใช้ไป 29%   ขณะที่รัฐบาล

ก าหนดใหค้รึ่งปีแรกเบิกจา่ย 50% ขอใหเ้ร่งรัดการเบิกจา่ยใหไ้ด้ตามเป้าที่รัฐบาลก าหนดไว้ด้วย 

 1.3 เรื่อง นายนิพนธ์  เกตุก้อง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช2 สังกัดส่วน

วนวัฒนวิจัยถึงแก่กรรม เตรียมการเพื่อเป็นเจ้าภาพในพิธีทางศาสนาต่อไป 

 1.4 เรื่อง นโยบายเร่งด่วนที่รัฐมนตรีสั่งการ เช่น เรื่องป่าในเมือง กรมป่าไม้มีค าสั่ง

คณะกรรมการโดยท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายจเรศักด์  นันตะวงษ์) เป็นประธาน ผูอ้ านวยการส านัก   

ที่เกี่ยวข้อง และผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการปลูกป่า เป็นกรรมการและเลขานุการ และกรมป่าไม้

ก าหนดจะเปิดป่าในเมืองแห่งแรกของกรมป่าไม้ อยู่ที่สวนรุกขชาติปรุใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ในท้องที่

ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ซึ่งจะมีพธิีเปิดภายในเดือนพฤษภาคม 2561 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 7/2559 

 นางสาวศรัณธร  สุขวัฒน์นิจกูล แจง้แก้ไข ดังนี้ 

 2.1 หน้าที่ 4 ข้อ 4.2 บรรทัดที่ 3 จาก นายพิเศรษฐฯ ในฐานะที่ได้เข้าร่วมการประชุม  

ตามแผน แจ้งในประชุมว่า แก้ไขเป็น นายพิ เศรษฐฯ ในฐานะผู้แทนผู้อ านวยการส านักวิจัยและ    

พัฒนาการป่าไม้ได้เข้าร่วมการประชุมตามแผน แจง้ในที่ประชุมว่า 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมตามที่ได้รับการแก้ไขแล้ว 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา 

 3.1 ขอย้ายลงต าแหน่งท่ีว่าง 

 นางวลัยพร  สถิตวิบูรณ์  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง

ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ แจ้งในที่ประชุมเรื่อง มีข้าราชการขอย้ายลงต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์

ช านาญการ 2 ราย คือ นางสาววรนุช  เอมมาโนชญ์ นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ สังกัดส่วนวิเทศ

สัมพันธ์ ส านักแผนงานและสารสนเทศ และนางสาวสุดารัตน์  บัวเพ็ชร นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 

สังกัดส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) ช่วยราชการ

ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ส านักบริหารกลางได้มีหนังสือ ที่ ทส 1601.3/1333 ลงวันที่ 8 

มีนาคม 2561 สอบถามว่าส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้จะขัดข้องหรอืไม่  

ประธาน... 
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 ประธาน ขณะนี้ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ว่าง 3 ต าแหน่ง มีผู้ขอลง 2 ต าแหน่ง           

แต่เป็นผู้บริหารของส่วนแมลงและจุลชีววิทยาป่าไม้ 1 ต าแหน่ง มอบฝ่ายการเจ้าหน้าที่ท าหนังสือเรียน

อธิบดีกรมป่าไม้  โดยให้ย้ายนายขวัญ ชัย  เจริญกรุง ผู้อ านวยการส่วนแมลงและจุลชีววิทยา              

ไปลงต าแหน่งนี้ จะท าให้มีต าแหน่งว่างเพิ่มอีก 1 ต าแหน่ง สามารถรับนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 

ส าหรับข้าราชการที่ขอย้ายมาลงต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ช านาญการ 2 ต าแหน่ง ขอเชิญผู้อ านวยการ

ส่วนพัฒนาผลติผลป่าไม้ มาร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติอกีครึ่งหนึ่ง 

 3.2 ขอรับการสนับสนุนข้าราชการทั้ งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ที่สนใจ

ศึกษาวจิัยด้านเศรษฐกิจป่าไม้และมีความประสงค์มาช่วยราชการประจ าส่วนเศรษฐกิจป่าไม้ 

 นายจุติเทพ  โพธิปักษ์ ขอทราบแนวทางการขอรับการสนับสนุนอัตราก าลัง ต าแหน่ง

ข้าราชการ  

 ประธาน ให้ส่วนเศรษฐกิจป่าไม้ท าหนังสือน าเรียนอธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อแจ้งเวียนให้ทุก

หน่วยงานในกรมป่าไม้ทราบ หากมีผู้สนใจงานด้านเศรษฐกิจป่าไม้ให้แสดงความจ านงมาช่วยราชการ      

ที่ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ต่อไป 

 3.3 ขอรับการสนับสนุนพนักงานราชการ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ทดแทนต าแหน่งตามโครงสร้างอัตราก าลังเดิมของส่วนเศรษฐกิจป่าไม้  

 นางสาวพรทิพย์ เกตุสมบูรณ์  ขณะนี้ไม่มีอัตราก าลังต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   

แตม่ีต าแหน่งเจ้าหนา้ที่พิทักษ์ป่า และต าแหน่งช่างเครื่องยนต์ที่จะเปิดสอบในรอบนี้ 

 3.4 ขอเพิ่มอัตราก าลังพนักงานราชการ ต าแหน่งนักวิชาการป่าไม้ 1 ต าแหน่ง  

 นายจุติเทพ โพธิปักษ์   ขออัตราก าลังต าแหน่งพนักงานราชการ ต าแหน่งนักวิชาการป่าไม้ 

หรอือาจจะเปลี่ยนเป็นต าแหน่งอื่นก็ได้ 1 ต าแหน่ง  

 ประธาน  รับไว้พิจารณาในหลักการ หรือให้มีการพูดคุยการสับเปลี่ยนต าแหน่งกับ

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องก่อน 

 นายคงศักดิ์  มีแก้ว  เสนอความเห็นเรื่องการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ     

ให้มีความชัดเจน เมื่อมีการจัดจ้างพนักงานราชการจะสามารถจัดลงในต าแหน่งที่สามารถปฏิบัติงานได้

และทีไ่หน โดยเฉพาะต าแหน่งนักวิชาการป่าไม้ 

 นางสาวศรัณธร  สุขวัฒน์นิจกูล  ต าแหน่งช่างเครื่องยนต์ ถ้ามีต าแหน่งว่างจะขอให้   

มาลงที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพื่อชุมชนจังหวัดสงขลา และศูนย์วัสดุทดแทนไม้จังหวัด

จังหวัดล าปาง รวม 2 ต าแหน่ง 

 

ประธาน... 
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 ประธาน  เพื่อขจัดปัญหาบางหนว่ยงานมีเจ้าหน้าที่มากเกินความจ าเป็น หรอืน้อยจนขาด

อัตราก าลัง มอบให้ส่วนอ านวยการพิจารณาตั้งค าถามในขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ ว่าเมื่อได้รับการจัดจ้าง

เป็นพนักงานราชการแล้ว สามารถไปปฏิบัติงานได้ทั่วราชอาณาจักรหรือไม่ ส่วนเรื่องต าแหน่งช่างเครื่องยนต์    

3 ต าแหน่ง ใหคุ้ณศรัณธรฯ แจ้งความประสงค์ไว้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ถ้ามีกรอบต าแหน่งอยู่แล้ว 

 3.5 แต่งตั้งพนักงานราชการท าหน้าที่ขับรถยนต์ราชการ  

 ประธาน  เนื่องจากต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการขาดแคลน ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้ มีความจ าเป็นต้องให้พนักงานราชการต าแหน่งอื่นๆ ท าหน้าที่ขับรถยนต์ราชการ       

ให้ฝ่ายการเจ้าหนา้ที่ช้ีแจงระเบียบการท าค าสั่งแตง่ตั้งว่าสามารถท าได้หรอืไม่ 

 นางสาวพรทิพย์ เกตุสมบูรณ์  สามารถท าค าสั่งแต่งตั้งให้พนักงานราชการ ท าหน้าที่

ขับรถยนต์ราชการได้ ซึ่งเป็นอ านาจของอธิบดีกรมป่าไม้ ไม่ต้องแก้ไขสัญญาจ้างแต่อย่างใด เป็นการ

ออกค าสั่งให้ปฏิบัติงานอีกหนา้ที่หนึ่ง 

 ประธาน  ขอให้ทุกส่วนแจ้งรายชื่อเจ้าหนา้ที่มาที่สว่นอ านวยการเพื่อท าค าสั่งตอ่ไป 

 3.6 เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณ 

  3.6.1 ส่วนพัฒนาผลติผลป่าไม้ เบิกจ่ายแล้วประมาณ 23.3% 

  3.6.2 ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ เบิกจ่ายแล้วประมาณ 33.75%  

  3.6.3 ส่วนเศรษฐกิจป่าไม ้เบิกจ่ายไปแล้ว 51% 

  3.6.4 ส่วนวนวัฒนวิจัย เบิกจ่ายแล้วประมาณ 30% 

  3.6.5 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ เบิกจา่ยแล้วประมาณ 30.2% 

  3.6.6 ส่วนแมลงและจุลชีววิทยาป่าไม้ เบิกจ่ายแล้วประมาณ 20% 

  3.6.7 ส่วนพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เบิกจ่ายแล้วประมาณ 26% 

 นางวลัยพร สถติวิบูรณ ์รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 2 เมษายน 2561 ดังนี ้

  - งบด าเนินงาน ทุกกิจกรรมเบิกจ่ายแล้ว 31% 

  - งบลงทุน เบิกจ่ายแล้ว 27%  

  - รายจ่ายอื่นๆ เบิกจ่าย 28%  

  - รวมส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ได้เบิกจ่ายงบประมาณไปทั้งสิน้  29% 

 ประธาน  ขอให้ทุกส่วนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าด้วย 

 3.7 การด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล 

 ประธาน อยากทราบว่า แต่ละส่วนมีโครงการหรือกิจกรรมส าคัญๆ ตามนโยบายของ

รัฐบาลหรอืนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรอืนโยบายกรมป่าไม้หรอืไม่อย่างไร 

3.7.1 ส่วนวนวัฒนวิจัย... 
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  3.7.1 ส่วนวนวัฒนวิจัย  

  นายสุวรรณ ตั้งมิตรเจรญิ  รายงานถึง โครงการ/กิจกรรมส าคัญ ตามนโยบายรัฐบาล ดังนี ้

   1. เรื่องรุกขกร บุคลากรของส่วนวนวัฒนวิจัย มีการด าเนินงานหลัก           

2 รูปแบบ คือ การบริการด้านการดูแลตัดแต่งต้นไม้ และด้านการให้ความรู้เป็นวิทยากรในจัดฝึกอบรม   

ในกิจกรรมและวาระต่างๆ ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบ เป็นภาระงานเพิ่มเติมจากหน้าที่หลัก ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

การดูแลรักษาต้นไม้ในแปลง ส าหรับงานด้านให้ความรู้เป็นวิทยากร ก าลังด าเนินการเป็นวิทยากรร่วม     

ในการฝึกอบรมที่จัดโดยกรุงเทพมหานครให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล

รักษาต้นไม้ มีเป้าหมายในการอบรมทั้งหมด จ านวน 6 รุ่น รวมผู้ที่จะได้รับการฝึกทั้งหมดราว 300 คน    

ซึ่งในส่วนนี้มีความคาดหวังให้ได้คนที่สามารถสอนงานด้านรุกขกร 20-30 คน และในส่วนของการ       

ให้ความรู้ด้านรุกขกร ส่วนวนวัฒนวิจัยได้มีการท าแผ่นพับ เรื่อง ชนิดไม้ที่เหมาะสมต่อการปลูกริมถนน 

แจกจ่ายแก่เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกต้นไม้ในเมือง ซึ่งได้รับการตอบรับจากภาคสังคมดีมาก     

เช่น เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ให้ความสนใจน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจปลูกต้นไม้ริม

ถนนและแจกจ่ายให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง หนังสือพิมม์เดลินิวส์ได้ลงคอลัมน์การให้สัมภาษณ์ของนายสุวรรณ     

ตั้งมิตรเจริญ ในเรื่องคุมความสูงต้นไม้ริมถนน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 รายการวิทยุจราจรเพื่อสังคม 

FM 99.5 เชิญนายสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ พูดคุยออกอากาศในวันอาทิตย์ที่  18 มีนาคม 2561         

เวลา 08.00-08.30 น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของส่วนวนวัฒนวิจัยและเรื่องงานรุกขกร    

และชนิดไม้ที่เหมาะสมต่อการปลูกริมถนน สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 7 มาจัดท าสกู๊ปข่าวด้านการปลูกต้นไม้

ในเมอืง โดยท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายอรรถพล เจริญชันษา) และ ดร.คงศักดิ์ มีแก้ว ได้ใหส้ัมภาษณ ์

  ส าหรับในส่วนการบริการดูแลตัดแต่งต้นไม้ ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานต่างๆ       

ทั้งหน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษา ซึ่งอาจท าให้กระทบต่อการปฏิบัติงานหลักได้ ทั้งในด้านของ

บุคลากรและงบประมาณที่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและปฏิบัติงาน จึงได้มอบแนวทางกับเจ้าหน้าที่ของ

ส่วนวนวัฒนวิจัยไว้ว่า ขอให้ทีมรุกขกรช่วยในรูปแบบแรกเป็นหลัก คือให้ค าแนะน าหรือไปเป็นวิทยากร

เช่น การฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ได้มีประชุม

หารือแนวทางการส่งเสริมและการพัฒนางานรุกขกรรม ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้          

โดยในการประชุมรุกขกรที่ประชุมมีมติจะจัดตั้งสมาคมวิชาชีพรุกขกรแห่งประเทศไทย มีกลุ่มเครือข่าย

ต้นไม้ในเมืองเป็นเลขานุการ ประธาน (นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้) เสนอให้กรมป่าไม้

เป็นเลขาร่วม จงึเป็นแนวโน้มที่ดวี่าการด าเนินงานงานด้านรุกขกรจะเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

   2. เรื่อง โครงการสวนในเมืองเพื่อความสุขของคนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี ได้ก าหนดพื้นที่สีเขียวไว้ 55% น่าจะเป็นที่ยอมรับแล้ว แบ่งเป็นป่าธรรมชาติ 35% ป่าเศรษฐกิจ 

15% และป่าในเมือง 5% ป่าในเมืองแห่งแรกของส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ คือ ที่สถานีวนวัฒน

วิจัยบ่อแก้ว 

ประธาน... 
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   ประธาน  ในส่วนของส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ที่เสนอเข้าร่วมโครงการ

ป่าในเมือง ได้แก่ ศูนย์วิจัยผลิตป่าไม้จังหวัดเลย สถานีวนวัฒนวิจัยก าแพงเพชร สถานีวนวัฒนวิจัย

ประจวบคีรขีันธ์ และสถานีวนวัฒนวิจัยสงขลา ที่พอจะเข้าโครงการป่าในเมืองตามนโยบายของรัฐบาลได้ 

   นายคงศักดิ์  มีแก้ว  ในฐานะที่เคยเข้าร่วมประชุมแทนผูอ้ านวยการส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม้ร่วมกับคณะกรรมการ ในเรื่องของ ป่าเพื่อการท่องเที่ยว ป่าเพื่อการนันทนาการ

และส านักจัดการที่ดินป่าไม้ จะมีปัญหาเรื่องของป่าในเมือง ตามนิยามของรัฐมนตรี คือ ให้อยู่ใกล้ตัวเมือง 

แต่กรมป่าไม้มีป่าที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว แต่อยู่หา่งจากเมือง ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ได้เสนอไป 

15 แห่ง รวมทุกส านักที่เสนอเข้าโครงการประมาณ 100 แห่ง ซึ่งในที่ประชุมเสนอให้กรมป่าไม้        

ตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด คณะกรรมการชุดนี้ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง       

เป็นคณะท างานเพื่อร่วมพิจารณาคัดเลือกป่าในเมืองของกรมป่าไม้ ส่วนป่าที่เหลือคณะท างานชุดนี้   

จะร่วมกันพิจารณาว่าจะประกาศเป็นป่าอะไร ซึ่งจะเข้าในมาตรา 19/1 ที่สามารถจัดเก็บรายได้เป็น

ค่าธรรมเนียมการเข้าพัก ได้เสนอแนวคิดให้ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้มีคณะท างานป่าในเมือง 1 ชุด          

เพื่อคัดเลือกป่าเหล่านี้ นอกจากป่าในเมืองแล้ว ส่วนที่เหลือจะเข้ามาตรา 19/1 จากนั้นให้น าเสนอ

อธิบดีกรมป่าไม้ออกค าสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นๆ เป็นหัวหน้าหน่วยงานตามมาตรา 19/1 เพื่อให้มี

อ านาจเก็บค่าธรรมเนียม 

   3. เรื่อง ทุนต่างประเทศ ตามที่นายสุวรรณ  ตั้งมิตรเจริญ ไปร่วมประชุม      

ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เรื่อง การให้ทุน     

ซึ่งม ี3 รูปแบบ คือ 

   1) การให้ทุนนักวิจัยที่มอีายุไม่เกิน 45 ปี  

   2) Feller ship เป็นนักวิจัยที่มีอายุไม่เกิน 45 ปี ซึ่งใหเ้ฉพาะนักวิจัยของกรมป่าไม้

เท่านั้น โดยได้ก าหนดพืน้ที่ท าวิจัยไว้ที่มณฑลยูนนาน ประเทศจนี เป็นเวลา 2 ป ี 

   3) ทุนที่ให้ผู้ที่มีผลงานอยู่แล้วแต่ต้องการน าเสนอต่างประเทศ เป็นทุนที่

ค่อนขา้งเปิดกว้างให้ไปท าวิจัยที่ไหนก็ได้ เพียงแต่ใหม้ีสว่นเกี่ยวกับการฟื้นฟูป่า 

   4. การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติครั้งที่ 15 ทุกๆ ปี จะมี

การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ กรมป่าไม้จะเป็นเจ้าภาพร่วม ในส่วนของกรมป่าไม้       

มีการผลิตกล้าไม้ ซึ่งจะมีส่วนเกี่ยวข้องในหัวข้อเรื่องการเสวนา เรื่อง ก้าวใหม่ของธุรกิจเมล็ดไม้       

และกล้าไม้ จุดนี้กรมป่าไม้จึงเข้าไปมีสว่นร่วมมากขึ้น  

   ประธาน  มอบหมายส่วนวนวัฒนวิจัยถามเรื่องระเบียบการจา่ยเมล็ดไม้ให้ด้วย 

   5. แผนการขยายพันธุ์ชนิดไม้พันธุ์ดีของกรมป่าไม้ โดยส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้ มีแผนการขยายพันธุ์ทั้งหมด 6 ชนิด ได้แก่ สัก ยูตาลิปตัส คามาลดูเลนซิส กระถิน

ณรงค ์กระถินเทพา กระถินลูกผสม สนประดิพัทธ์ 

6.การประชุม... 
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   6.การประชุมวิชาการป่าไม้ปี 2561 ขอให้ส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วม

การประชุม 

   นายคงศักดิ์  มีแก้ว  กล่าวเสริมว่า การประชุมการป่าไม้ปีนี้ กรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เป็นเจ้าภาพ ซึ่งทช.ให้แนวคิดว่าท าอย่างไรให้น าไปสู่ประชาชนมากที่สุด    

ท าอย่างไรประชุมแล้วให้เกิดผล หลักการคือไม่ใช้โรงแรมเป็นที่ประชุม และใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัย 

อยากให้องค์กรที่เกี่ยวข้องกับประชาชนและประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่าไม้มาเปิดร้าน เพื่อน าเสนอให้กับ

คนทั่วไป ผู้เข้าร่วมประชุมจะประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และ

ประชาชน องค์กรต่างๆ ควรจะมาร่วมด้วย ส่วนรูปแบบการน าเสนอ อยากให้ปรับจากการให้ข้าราชการ

ขึ้นไปพูดน าเสนอผลงานฝ่ายเดียว เป็นให้น าผู้ที่เราสนับสนุนด้านวิชาการแล้วประสบความส าเร็จขึ้นมา

น าเสนอผลงานด้วย  

   ประธาน  มอบคุณศรัณธรฯ เรื่องตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไม้มาโชว์ในงานการ

ประชุมวิชาการป่าไม้ด้วย 

  3.7.2 ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมไม้  

  นางสาวศรัณธร สุขวัฒ น์นิจกูล  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม 

33.75% และขณะนี้ได้ประสานกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งนักศกึษาเข้า

มาเรียนรู้ขอ้จ ากัดเครื่องอัดไม้ เพื่อน าสู่วิสาหกิจชุมชน หรอืผลักดันเข้าโครงการไทยนิยม 

  ประธาน  ฝากเรื่องวิสาหกิจชุมชนให้ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ดูแล 

  3.7.3 ส่วนพัฒนาผลิตผลป่าไม้   

  นางนฤมล  ภานุน าภา รายงานเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม 23.3%       

เรื่องอัตราก าลังข้าราชการต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ที่ว่าง  สามารถรับนางสาวสุดารัตน์  บัวเพ็ชร         

ที่ขอมาลงต าแหน่ง และต าแหน่งที่ว่างให้นางสาววรนุช  เอมมาโนชญ์ ถ้ามาลงต าแหน่งนี้คงไม่ถนัดงาน

ด้านพลังงาน อาจจะไปท าด้านส่วนเศรษฐกิจป่าไม้แต่ในปีหน้าจะมีต าแหน่งของนางรัตนา  หม้อมณี     

ว่างลง ขอให้ผู้มาลงต าแหน่งท างานด้านพลังงานจากไม้เนื่องจากขาดอัตราก าลัง 

  ประธาน  มอบส่วนพัฒนาผลติผลป่าไม้ด าเนนิการ ดังนี้ 

  1) เรื่อง การเลี้ยงครั่งขอให้วิจัยและพัฒนาเรื่องการเลี้ยงครั่งให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

  2) คิดหาวิธีให้เจ้าหนา้ที่มีความปลอดภัยช่วงที่ปีนต้นไม้ไปเก็บครั่งในที่สูงเพราะอาจมี

อันตรายได้  

    

3) เรื่อง การจัดท า... 

   



-๘- 

  3) เรื่อง การจัดท าคูม่อื การส ารวจหาก าลังผลิตของป่า 8 ชนดิ 

  ประธาน  เรื่องเด่นของส่วนพัฒนาผลิตผลป่าไม้ คือ เรื่องการแพทย์แผนไทยและ

แผนแม่บทสมุนไพรไทย ซึ่งอนาคตมูลค่าของของป่าจะสูงกว่าไม้ ฝากไว้ด้วย เพราะถือว่าเป็นเรื่องส าคัญ 

  3.7.4 ส่วนแมลงและจุลชีววิทยาป่าไม้  

  นายขวัญชัย  เจริญกรุง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม ใช้จ่ายไปแล้ว

20% และรายงานตามที่ได้ไปประชุมนานาชาติที่ประเทศอินโดนิเซีย  จะขอเชิญให้ประเทศไทย          

โดยกรมป่าไม้ร่วมเป็นเจ้าภาพ ซึ่งงบประมาณต่างๆ มีพร้อมแล้ว การประชุมวิชาการจะจัดทุก 2 ปี      

ปีหนา้จะจดัที่ประเทศไต้หวัน 

  ประธาน  หากอธิบดีกรมป่าไม้รับเป็นเจ้าภาพส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ก็ยินดี

รับมาปฏิบัติได้และให้ส่วนแมลงฯ ช่วยส่วนพัฒนาผลิตผลป่าไม้ เรื่องการเลีย้งครั่งด้วย 

  3.7.5 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

  นางสาววีรณา  สมพีร์วงศ์ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมใช้ไปแล้ว 

30.2% และรายงานการพิมพ์หนังสอื เรื่อง ป่าแม่องิฝ่ังขวาและป่าแม่วาง ความหลากหลายทางชีวภาพ

ด้านป่าไม้  สร้างป่า สร้างน้ า สร้างรายได้ให้ชุมชน ได้จัดพิมพ์แล้วเพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ 

น าไปใช้ประโยชน์ตอ่ไป 

  ประธาน  อยากให้ต่อยอดเรื่องการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

เนื่องจากว่าประเทศไทยมีคณะกรรมการการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ  ถ้าท าแต่

ฐานขอ้มูลอย่างเดียวอาจจะไม่เกิดผลอะไรกับประชาชน 

  3.7.6 ส่วนพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

  นายประสิทธิ์  น่ิมนวลฉวี รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมใช้ไปแล้ว    

งบลงทุน 26% งบด าเนินงาน 45% ส่วนการถ่ายทอด รบกวนส่วนต่างๆ ที่มีวัตถุดิบเยอะๆ ขอให้เราไป

ใช้ในการอบรม ถ้าได้เครื่องเหลาไม้กลมเพิ่มจะช่วยลดการเผาถ่านลงได้มาก โดยเป้าหมายของ       

ส่วนพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีคือการน าไม้ที่ตัดขยายระยะไปใช้ประโยชน์ น าเฟอร์นิเจอร์ และ

เครื่องเรือน ลดการเผาถ่าน ควรถ่ายทอดให้กับเกษตรกรที่ปลูกป่าซึ่งต่อไปน่าจะท าร่วมกับส านัก    

ส่งเสริมการปลูกป่า 

  ประธาน - มอบส่วนพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด าเนินการตอ่ไปด้วย 

                - มอบส่วนอ านวยการจัดท ายุทธศาสตร์ตามยุทธศาสตร์ชาติ ในเรื่องของ

สิ่งแวดล้อม คือ โลกร้อน อาจจะให้เราใช้ค าว่า แผนแมบ่ท  

   - มอบ ดร.คงศักดิ์  มีแก้ว และนายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี จัดท าคู่มือการ

ปรับของศูนย์ 4 ภาค ของส่วนวนวัฒนวิจัย ใหเ้ป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เพราะเวลาที่ประชาชน

ต้องการความรู้ศูนย์นี้จะเป็นศูนย์ถ่ายทอดให้ความรู้แก่ประชาชน จึงต้องท าคู่มือให้เจ้าหน้าที่ในศูนย์ 

มีความรู.้.. 



-๙- 

มีความรู้ในทุกด้าน ตามที่ได้มอบหมายให้ทั้งสองท่านไปแล้ว และฝากใหเ้จ้าหน้าที่ของศูนย์ทั้ง 4 ศูนย์นี้ 

ออกไปสอนชาวบ้านเรื่องการจัดการสวนป่าด้วย 

   - มอบ ดร.คงศักดิ์  มีแก้ว และส่วนวนวัฒนวิจัย ช่วยกันจัดฝึกอบรมการ

ขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศให้แก่ชาวบ้าน การถ่ายทอด แจกจ่ายกล้าไม้ที่ เราพัฒนาแล้ว เช่น สัก 

กระถินณรงค์ สู่ชาวบ้านเป็นการน าผลผลิตของเราขยายสู่ชาวบ้าน 

  ประธาน  ขอเชิญส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ไปดูหวายที่ปลูก ซึ่งขาดการจัดการ 

เลื้อยไปตามเรือยยอดของต้นไม้ น้ าหนักที่มากเกินไปท าให้ไปกดทับเรือนยอดของต้นไม้ ว่าเราจะใช้

วิชาการแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร โดยขอเชิญส่วนพัฒนาผลิตผลป่าไม้ และผู้เช่ียวชาญฯ ทั้ง 2 ท่าน      

ร่วมเดินทางในครั้งนีด้้วย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ/ด าเนนิการตามที่ได้รับมอบหมาย 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

 4.1 เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมป่าไม้กับศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์

ก ารเกษตรนาน าชาติ แห่ งญี่ ปุ่ น  (Japan International Research Center for Agriculture 

Sciences (JIRCAS) (MOU) 

 ประธาน  แจ้งว่า เรื่องการท า MOU กับ JIRCAS รัฐมนตรีดึงเรื่องกลับออกมา เพราะมี

ประเด็นปัญหาเกรงว่าการท า MOU ครั้งนีอ้าจจะน าเอาวัสดุทางพันธุกรรมออกนอกประเทศได้ 

 นายสุวรรณ  ตั้งมิตรเจริญ รายงานว่า เป็นการท างานวิจัยด้าน Molecular Breeding 

เพื่อลดระยะเวลาของการปรับปรุงพันธุ์ ไม้สัก ซึ่งอาจจะมีข้อสงสัยว่าเราจะน าดีเอ็นเอของไม้ไป

ต่างประเทศ จึงขอเรียนว่า ตามแผนวิจัยจะมีการส่งสารกลัดดีเอนเอ ซึ่งเป็นส่วนของพืชที่ตายแล้ว 

(non-living tissue) :ซึ่งเมื่อผ่านการกระบวนการห้องปฏิบัติการแล้วจะสลายตัว ไม่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ใดๆ ได้อีกเลย เพราะจะย่อยสลายไปทั้งหมดที่ส าคัญคือ เรื่องนี้เป็นที่ตนเองเสนอให้มีการ

ด าเนินการ เพราะจะเป็นประโยชน์มากต่อวิชาการไม้สักในประเทศไทยและของโลก ในการใช้เทคโนโลยี

ใหม่เพื่อตรวจสอบสายพันธุ์และพัฒนาพันธุ์ไม้สักที่สามารถท าได้ในช่วงเวลาสั้นลงหลายปี ที่เราเป็นฝ่าย

เสนอเขาไปเพราะท าแล้วเราจะเป็นฝ่ายได้ประโยชน์ 

 ประธาน  ให้ด าเนินการตามที่รัฐมนตรีสั่ งการคือ ให้น าเข้าคณะกรรมการ กอช.        

เรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ  มีรัฐมนตรีเป็นประธาน         

ส่วนค าถามต่างๆ จากรัฐมนตรี ท่านรองอรรถพลฯ จดมาใหแ้ละจัดส่งข้อมูลทางไลน์ให้ ดร.สาโรจน์ฯ แล้ว 

และให้ไปรับเรื่องคืน ซึ่งได้ส่งชื่อให้ในไลน์แล้ว โดยมีลายลักษณ์อักษรจากท่านรัฐมนตรีรับเรื่องคืนมา

จากคณะรัฐมนตรวี่าถามอะไรและตอ้งตอบค าถามอะไร โดยให้น าเข้า กอช. เดือนพฤษภาคมนี้ 

นายสุวรรณ... 



-๑๐- 

 นายสุวรรณ  ตั้งมิตรเจริญ รายงานว่า  ได้ทราบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ในเครือข่ายของ 

สวทช.แล้ว แจ้งว่า ประเทศไทยมีเครื่องมือที่พอจะสามารถด าเนินการได้ อย่างไรก็ตาม เครื่องมือ

ดังกล่าวไม่ได้มกีารใชง้านตามปกติ และบุคลากรไม่มีความช านาญในเรื่องของป่าไม้   

 ประธาน  อย่างไรก็ตามขอให้ท าเรื่องนี้ให้ชัดเจนด้วย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ/ด าเนนิการตามที่ได้รับมอบหมาย 

เลิกประชุมเวลา     12.35 น. 

 

 

 

 

(นางบุปผาชาติ  อวนศรี) 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

ผูจ้ดรายงานการประชุม 




